

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 292/BC-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026**
(Trình kỳ họp thứ 28, HĐND tỉnh khóa VIII)

Căn cứ Báo cáo số 210/BC-HĐND ngày 09/7/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Báo cáo số 207/BC-HĐND ngày 09/7/2024 về giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan chủ động, tích cực xem xét giải quyết, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm theo đúng quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị, bảo đảm thời gian theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

A. TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 26, HĐND TỈNH KHÓA VIII (Nêu tại Báo cáo số 210/BC-HĐND)

I. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Cử tri các xã Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu Sơn, Triệu Trung (huyện Triệu Phong) kiến nghị: Hiện nay nguồn nước ở nông thôn bị nhiễm phèn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Thực trạng hiện nay có thôn tỉ lệ người dân bị mắc bệnh ung thư cao, đề nghị tỉnh quan tâm để có hệ thống nước sạch cho bà con sinh hoạt hàng ngày đảm bảo sức khỏe.

Trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất và UBND tỉnh đã có dự kiến Kế hoạch Đầu tư công trung hạn nguồn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 đầu tư dự án “Hệ thống cấp nước sạch vùng nông thôn Quảng Trị”. Phạm vi dự án có cấp nước sạch cho khu vực Đông Triệu Phong (các xã Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu Sơn và Triệu Trung đều nằm trong khu vực cấp nước).

Trước mắt, để có hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân huyện Triệu Phong nói chung và các xã Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu Sơn, Triệu Trung nói riêng sử dụng; đề nghị UBND huyện Triệu Phong làm việc với các cơ quan tham mưu xem xét bố trí vốn từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sạch trên địa bàn huyện. Ngoài ra, UBND huyện Triệu Phong và các xã nói trên cũng cần tranh thủ nguồn vốn các Chương trình, dự án khác, các tổ chức Phi chính

phủ và huy động nguồn vốn trong dân để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng Hệ thống cấp nước sạch cho người dân.

2. Cử tri xã Thuận (huyện Hướng Hóa) kiến nghị: Hiện nay, hệ thống nước tự chảy trên địa bàn xã đã xuống cấp, không cấp nước được, người dân không có nước sạch để sinh hoạt. Đề nghị tỉnh nghiên cứu đầu tư, sửa chữa hệ thống nước tự chảy để Nhân dân có nước sinh hoạt trong thời gian đến.

Trả lời: Dự án “Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn” tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2024, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; có đầu tư nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xã Thuận. Nhưng do năm 2024 nguồn vốn phân bổ cho dự án hạn chế nên chưa thể triển khai thi công được. Để sớm đầu tư nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xã Thuận; UBND tỉnh đang xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án “Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn” hoàn thành trong năm 2025; trình HĐND tỉnh kéo dài phân bổ nguồn vốn sang năm 2025 để tiếp tục triển khai thực hiện.

3. Cử tri xã Gio Việt (huyện Gio Linh) kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để tu sửa tuyến đê kè dọc Sông Hiếu địa phận xã Gio Việt, cũng như kết hợp làm đường dân sinh, do đê kè xây dựng đã lâu, nay đã xuống cấp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân đang sinh sống dọc bờ sông khi mùa mưa bão đến; đặc biệt là hỗ trợ xây dựng cầu nối thôn Xuân tiến - xã Gio Việt với thị trấn Cửa Việt trên trục đường 75Đ.

Trả lời: Trước tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, hư hỏng các công trình đê kè trên địa bàn tỉnh, từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng được hơn 66 km kè chống sạt lở với tổng kinh phí hơn 872 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh đã có báo số 110/BC-UBND ngày 13/6/2023 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ 1.214 tỷ đồng đầu tư 62,59km chiều dài kè bờ sông, bờ biển tại các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, trong đó có các vị trí cử tri có ý kiến.

Trong năm 2023 từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí cho UBND huyện Gio Linh nguồn kinh phí 2,23 tỷ đồng để khắc phục các vị trí hư hỏng bờ tả sông Thạch Hãn với chiều dài 0,25km, hiện nay đã hoàn thành.

Đối với các vị trí sạt lở, hư hỏng còn lại, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra và đánh giá thứ tự ưu tiên để tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo phù hợp quy định và nguồn lực của tỉnh trong thời gian đến. Ngoài ra, đề nghị UBND cấp huyện, chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sạt lở. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn để chủ động xử lý các tình huống khẩn cấp; chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương hàng năm để kịp thời tu bổ, gia cố, xử lý sạt lở tại các khu vực còn lại nhằm hạn chế việc mở rộng quy mô sạt lở.

4. Cử tri xã Triệu Trung (huyện Triệu Phong) kiến nghị (Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần): Hiện nay dọc bên sông Vĩnh Định đoạn qua thôn Ngô Xá Thanh Lê xã Triệu Trung bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, đặc biệt có đoạn có nguy cơ sạt lở nhà ở của người dân, ảnh hưởng đến đời sống và

việc sản xuất của bà con nhân dân. Kiến nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm và có phương án giải quyết sớm để bà con nông dân ổn định đời sống và sản xuất.

Trả lời: Trong năm 2023 từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí cho UBND huyện Triệu Phong nguồn kinh phí 6,00 tỷ đồng để khắc phục các vị trí hư hỏng bờ sông Vĩnh Định đoạn qua các xã: Triệu Tài, Triệu Trung (gần khu vực cử tri kiến nghị) và bờ sông Thạch Hãn đoạn qua các thôn An Trung Đông, xã Triệu Độ với tổng chiều dài hơn 0,71km. Hiện nay, từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023, UBND tỉnh đã bố trí và giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện khắc phục khẩn cấp các vị trí sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua các xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thuận, Triệu Độ, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong với chiều dài khoảng 3,26km, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đối với các vị trí sạt lở, hư hỏng còn lại, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra và đánh giá thứ tự ưu tiên để tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo phù hợp quy định và nguồn lực của tỉnh trong thời gian đến.

Trước mắt để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, yêu cầu UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo UBND xã, các phòng ban, liên quan khẩn trương thực hiện giải pháp gia cố tạm thời, trước mắt nhằm hạn chế vùng sạt lở mở rộng, bố trí biển báo cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, đèn tín hiệu hướng dẫn phương tiện lưu thông, gia cố rào chắn kiên cố đảm bảo an toàn; tăng cường công tác tuyên truyền người dân chủ động, sẵn sàng ứng phó, triển khai phương án đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương hàng năm để kịp thời tu bổ, gia cố, xử lý sạt lở tại các khu vực sạt lở nghiêm trọng.

II. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường; quy hoạch:

1. Cử tri xã Gio Việt (huyện Gio Linh) kiến nghị: Tỉnh đã có Quyết định thu hồi đất của Công ty Hoàng Khang đã lâu, nhưng đến nay chưa bàn giao cho huyện và xã, dẫn đến kéo dài nhiều năm và bỏ hoang, trong khi đó nhu cầu các hộ kinh doanh hải sản có nguyện vọng thuê đất để làm cơ sở hấp sấy cá ra khỏi khu dân cư để đảm bảo môi trường. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Trả lời: Ngày 23/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND về thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị thuê tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, xã Gio Việt, huyện Gio Linh. Tuy nhiên, hiện nay Công ty TNHH MTV Hoàng Khang đang khiếu kiện quyết định hành chính của UBND tỉnh. Vì vậy, sau khi có quyết định của cơ quan Tòa án nhân dân có thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định.

2. Cử tri xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị (Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần): Nhiều cử tri kiến nghị tranh chấp đất giữa hộ gia đình với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, các cử tri cho rằng đất gia đình đã khai hoang làm đất sản xuất hơn 20 năm, tuy nhiên đến nay Công ty lâm nghiệp Bến Hải cho rằng đó là đất thuộc sở hữu của Công ty nên gây khó khăn cho người dân khi thực hiện việc trồng rừng và khai thác rừng trồng của các hộ gia đình.

Trả lời: Nội dung này, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh rà soát, xem xét giải quyết theo thẩm quyền khi có đơn thư gửi đến. Yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục chỉ đạo UBND các xã hướng dẫn các hộ dân có đất theo phản ánh kiến nghị gửi UBND cấp xã nơi có đất để UBND xã tổng hợp các

trường hợp theo phản ánh, UBND huyện tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND tỉnh chủ trương cho rà soát, giải quyết theo quy định.

3. Cử tri các xã Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu An, Triệu Phước (huyện Triệu Phong) kiến nghị: Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có những bất cập, một số diện tích chồng lên đất ở, đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh kiến nghị các cấp sớm điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông nam Quảng Trị để nhân dân có đất ở, đất sản xuất.

Trả lời: Hiện tại, trên địa bàn huyện Triệu Phong có Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019. Trong quá trình lập nhiệm vụ và các đồ án quy hoạch, cơ quan tổ chức lập và thẩm định quy hoạch đã tổ chức lấy ý kiến UBND huyện Triệu Phong, UBND các xã có liên quan và cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 17, Luật Xây dựng 2014. Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 20/3/2024. Đối với ý kiến cử tri huyện Triệu Phong, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND huyện Triệu Phong cập nhật vào đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Đông Nam (*Văn bản số 1576/UBND-KT ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh*). Hiện nay, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế; phân đấu hoàn thành, báo cáo BTV Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh thông qua làm cơ sở trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý I/2025.

III. Lĩnh vực giao thông vận tải; đầu tư xây dựng

1. Cử tri xã A Dơi (huyện Hướng Hóa) kiến nghị: Tuyến đường từ ngã ba thôn Prin Thành vào Trạm kiểm soát Biên phòng Proi có chủ trương theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt cải tạo đường giao thông trung tâm xã A Dơi, huyện Hướng Hóa thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích nghi biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) dự án thành phần tỉnh Quảng Trị, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024”. Đến nay vẫn chưa thực hiện, rất mong cấp có thẩm quyền quan tâm sớm đầu tư.

Trả lời: Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số” (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/02/2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024. Tiểu dự án cải tạo đường giao thông trung tâm xã A Dơi, huyện Hướng Hóa là 1 trong 8 tiểu dự án của dự án CRIEM. Tuy nhiên, quá trình thẩm định, đàm phán dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ, hoạt động đầu tư theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Do đó, để phù hợp với tình hình thực hiện, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/10/2023, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh BCNCKT, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2022-2027.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thẩm định hiệp định vay của dự án. Sau khi Hiệp định vay của dự án được ký kết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động của dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ.

2. Cử tri huyện Gio Linh kiến nghị: UBND tỉnh bố trí kinh phí còn thiếu theo phê duyệt (369.813.000 đồng để huyện thực hiện Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gio Linh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quan tâm có kế hoạch bố trí kinh phí thực hiện điều chỉnh các quy hoạch sau: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cửa Việt đến năm 2035 (tính riêng phần mở rộng thị trấn Cửa Việt); thực hiện Chương trình phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị - thị trấn Cửa Việt sau khi sáp nhập; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gio Linh (sau khi sáp nhập 02 thôn Hà Trung, Hà Thượng, xã Gio Châu); xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Cửa Việt, thị trấn Gio Linh.

Trả lời: Trong thời gian qua, để hỗ trợ huyện Gio Linh hoàn thiện các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh bố trí 2,995 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, trong đó trong năm 2021-2023 đã phân bổ 2,495 tỷ đồng¹; dự kiến phân bổ trong năm 2024 thực hiện nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Gio Linh đến năm 2040 sau khi đủ điều kiện bố trí vốn (Tờ trình số 95/TTr-SKHĐT ngày 27/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch giai đoạn 2021-2025 dự kiến bố trí 100.000 triệu đồng. Đến nay đã phân bổ hết, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh tại các văn bản số 2638/SKHĐT-TH ngày 08/11/2023, số 1312/SKHĐT-TH ngày 28/5/2024; số 95/TTr-SKHĐT ngày 27/9/2024. Do đó, đề nghị UBND huyện Gio Linh chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách huyện quản lý để triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch.

IV. Lĩnh vực văn hóa-xã hội, chính sách

1. Cử tri nhiều xã huyện Đakrông kiến nghị: “Thực hiện Chương trình nhà ở cho hộ nghèo, hiện nay, còn 434/684 hộ chưa được hỗ trợ nguồn kinh phí huy động xây dựng nhà ở theo Đề án 197/ĐA-UBND-MTTQ ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh. Kính đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét, trích ngân sách phân bổ hoặc huy động thêm các nguồn hợp pháp khác để lồng ghép hỗ trợ thực hiện Đề án với số tiền cần hỗ trợ là 11.284 triệu đồng. Đề nghị UBND tỉnh phân bổ thêm 4.736 triệu đồng ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ cho 1.023 hộ xây mới (04 triệu đồng/hộ) và 322 hộ sửa chữa (02 triệu đồng/hộ) theo quy định tại Quyết định số 22/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi các hộ dân được hỗ trợ nhà ở”.

¹ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gio Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: 01 tỷ đồng; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040: 1,495 tỷ đồng.

Trả lời: Tổng số nhà ở hộ nghèo trên địa bàn huyện Đakrông là 912 nhà theo Đề án 197 và 520 nhà theo Đề án 2921, năm 2022 đã hỗ trợ 228 nhà (thông qua UBMTTQ và các tổ chức khác); theo đó, trên địa bàn huyện còn 1204 nhà ở hộ nghèo. UBND tỉnh đã đề nghị UBMTTQVN tỉnh bổ sung nhà ở hộ nghèo trên địa bàn huyện theo Đề án 197, đảm bảo nhà ở hộ nghèo ở huyện Đakrông sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà. Năm 2023, 2024 ngân sách của UBND tỉnh đã hỗ trợ huyện Đakrông 11.760 triệu đồng để hỗ trợ 392 nhà, UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 451 nhà thuộc Đề án; tổng số hộ nghèo đã hỗ trợ (392+451): 843/1204 nhà ở (đạt 70,02%) với mức hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà từ vốn của Chương trình và vốn xã hội hóa.

Đối với nội dung bổ sung kinh phí cho huyện Đakrông để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở: UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng, UBND huyện Đakrông các sở, ngành liên quan rà soát lại số lượng nhà ở, kinh phí chưa được hỗ trợ (bao gồm cả nhà hộ cận nghèo) để tiếp tục cân đối ngân sách, hỗ trợ theo quy định (*tại Công văn số 4560/UBND-KGVX ngày 09/10/2024 của UBND tỉnh*).

2. Cử tri xã A Dơi (Hướng Hóa) kiến nghị (*Nội dung ý kiến, kiến nghị tại Mục V - Nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của TW*): Hiện nay, chế độ bảo trợ xã hội cho người cao tuổi, tàn tật thấp; đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương sớm ban hành chính sách mới để người cao tuổi, tàn tật và bệnh hiểm nghèo được hưởng chính sách cao hơn hiện nay.

Trả lời: Ngày 01/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; theo quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 500.000 đồng/tháng, **tăng 140.000 đồng/tháng** so với quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (mức chuẩn cũ là 360.000 đồng/tháng).

B. TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA VIII (*ý kiến chưa được giải quyết, trả lời; đã được giải trình, thông tin hoặc đang giải quyết, cập nhật thông tin, kết quả giải quyết*), (*Nêu tại Báo cáo số 207/BC-HĐND*)

I. Lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn

1. Cử tri kiến nghị (*Nêu tại khoản 2 mục V*): Tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng vùng biển, nạo vét luồng lạch Cửa Tùng, Cửa Việt, tạo thuận tiện cho tàu, thuyền hành nghề trên biển ra vào cửa lạch an toàn.

Trả lời: Đối với luồng lạch thuộc tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Bến Hải và sông Thạch Hãn, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải trả lời. Đối với luồng lạch vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, Cửa Việt: UBND tỉnh đã giao UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh thực hiện các dự án nạo vét luồng lạch trong năm 2024. Cụ thể:

a) Đối với Cửa Tùng: UBND tỉnh đã có văn bản số 2557/UBND-KT ngày 03/6/2024 về việc giao UBND huyện Vĩnh Linh chủ trì phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện phương án nạo vét khẩn cấp luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Quá trình thực hiện, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 23/6/2024 phê duyệt phương án “Nạo vét khẩn cấp luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng kết hợp thu hồi

sản phẩm sau nạo vét làm vật liệu san lấp theo hình thức xã hội hoá”, đồng thời hoàn thiện các thủ pháp lý có liên quan và khởi công, tổ chức thi công nạo vét từ ngày 19/8/2024. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh chủ động xây dựng đề án tổng thể duy tu nạo vét luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để tiến hành công tác nạo vét, duy tu luồng lạch hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển sản xuất”.

b) Đối với Cửa Việt: UBND tỉnh đã có văn bản số 3867/UBND-KT ngày 26/8/2024 giao UBND huyện Gio Linh triển khai thực hiện phương án nạo vét khẩn cấp khu neo đậu tàu thuyền dân sinh khu phố 5, Bắc Cửa Việt và khu nước trước bến cá chợ Cửa Việt; đồng thời đã yêu cầu UBND huyện Gio Linh chủ trì xây dựng đề án tổng thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để tiến hành công tác nạo vét, duy tu luồng lạch hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân.

2. Cử tri kiến nghị (Nêu tại khoản 1.4 mục II):

(i) Hệ thống kênh mương N17A; N19A đã được bê tông hóa hơn 35 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho hơn 250 ha lúa, cây màu trên địa bàn xã Triệu Long, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây mới. Khi có mưa lớn hoặc lũ lụt thường bị ngập úng lâu ngày do nước không thoát được, hư hại cây trồng của bà con, thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Mặt khác, hiện nay thôn Bích Khê, xã Triệu Long đã đăng ký và phân đấu để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng kênh thoát úng cho thôn Bích Khê.

(ii) Kênh mương N1-11A và Kênh N1-11B thời gian xây dựng quá lâu nay đã xuống cấp, một số đoạn đã hư hỏng nặng, đề nghị tỉnh quan tâm cho xây dựng, sửa chữa để đảm bảo tưới tiêu.

Trả lời: Các tuyến kênh N17A, N19A, N1-11A và N1-11B là kênh nội đồng thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn. Kênh được giao cho địa phương quản lý tại Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Kênh N1-11A và N1-11B được giao cho HTX Triệu Thuận quản lý, kênh N1-7A và kênh N1-9A do HTX Triệu Long quản lý). Kênh được xây dựng đã lâu, quá thời gian sử dụng lâu dài, hiện nay kênh đã xuống cấp, một số đoạn bị hư hỏng trong đợt mưa lũ năm 2020 và 2023 vừa qua. Trước mắt, để đảm bảo tưới năm 2024, đề nghị xã, HTX vận dụng nguồn vốn của địa phương (vốn đất trồng lúa, giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...) để khắc phục sửa chữa những điểm hư hỏng. Về lâu dài, đề nghị UBND xã báo cáo UBND huyện tổng hợp báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, đề xuất UBND tỉnh danh mục hỗ trợ KCH kênh mương theo Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày ngày 18/10/2022 về quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh (nội dung này năm 2024 địa phương không đăng ký).

- Đối với các hệ thống tiêu thoát nước nội thôn, nội đồng theo kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh hiện nay là rất lớn (khoảng 780,5km). Nội dung này, trước mắt

đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, HTX huy động nguồn lực của địa phương (kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa, giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,...) và cân đối ngân sách huyện để triển khai thực hiện. Trường hợp vượt quá khả năng, UBND huyện báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, kiểm tra, sắp xếp thứ tự ưu tiên, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, hỗ trợ triển khai thực hiện theo khả năng nguồn kinh phí.

3. Cử tri kiến nghị (Nêu tại khoản 2 mục III): Năm 2016 các cấp đã hỗ trợ kinh phí nạo vét hệ thống kênh tiêu Nhan Biều, xã Triệu Thượng (chiều dài khoảng 3 km). Nay do lũ lụt hàng năm kênh đã bị bồi lấp, ách tắc dòng chảy, gây ngập úng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của 30 ha lúa 2 vụ vùng thấp trũng, đề nghị các cấp quan tâm cho nạo vét kênh tiêu Nhan Biều.

Trả lời: Trong thời gian quan, kênh tiêu Nhan Biều xã Triệu Thượng được tỉnh và huyện quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực 02 đợt để nạo vét, khơi thông dòng chảy đảm bảo phục vụ sản xuất, dân sinh trong khu vực (đợt 1 năm 2016, đợt 2 năm 2021). Đối với vấn đề bồi lấp tuyến đã được khơi thông, bên cạnh ảnh hưởng, tác động của bùn cát hàng năm, mưa lũ, sạt lở,... thì còn có một phần nguyên nhân từ một số hoạt động thiếu quản lý dọc tuyến kênh, như: xả rác thải sản xuất, sinh hoạt, xây dựng công trình lấn chiếm lòng kênh, be bờ khuân nuôi gia cầm,...).

Để tiếp tục nạo vét đoạn kênh trên, năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình UBND tỉnh thống nhất danh mục Sự nghiệp kinh tế năm 2024, đồng thời lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến kênh tiêu úng xã Triệu Thượng tại Quyết định số 176/QĐ-SNN ngày 07/8/2024. Hiện nay Sở đã trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí làm cơ sở triển khai thực hiện khi được bố trí vốn.

Để quản lý, bảo vệ trực tiêu đảm bảo lưu thông, thoát nước kịp thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, xử lý các hoạt động, hành vi gây bồi lấp kênh, co hẹp lòng kênh, cản trở tiêu thoát lũ.

+ Hàng năm, trước mùa mưa lũ huy động lực lượng, người dân tiến hành khơi thông dòng chảy, phát quang cây cỏ tạo mặt thoáng thoát lũ cho lòng kênh.

Công trình thi công bờ đê kênh thủy lợi Nam Thạch Hãn đoạn qua phường 1, thi công đã 3 năm chưa hoàn thành, đất cát, vật liệu không dọn dẹp gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến dân sinh và công trình giao thông.

4. Cử tri kiến nghị (Nêu tại khoản 1 mục IV): Cấp trên xem xét lại việc cấp phép nạo vét lòng hồ Khe Rò 1,2,3 và 4 để tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nhưng việc cấp phép nạo vét lòng hồ bị biến tướng, Công ty đầu tư công nghệ và môi trường GFC nạo vét lòng hồ quá sâu, không theo quy hoạch, đơn vị thi công không cung cấp hồ sơ thiết kế, chủ yếu nạo vét để bán đất, không hoàn thổ, xe chở đất ra khỏi địa bàn quá tải trọng... đề nghị cấp trên kiểm tra, xử lý; đồng thời, xem xét yếu tố tham vấn cộng đồng dân cư trước khi cấp phép.

Trả lời: Chủ trương nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi nhằm tăng dung tích hồ chứa chủ động trong việc cấp nước phục vụ sản xuất, đồng thời tận dụng đất đắp

để làm vật liệu san lấp, giải quyết nguồn vật liệu san lấp (đất đắp) đang khan hiếm trên địa bàn tỉnh theo hình thức xã hội hóa là chủ đúng đắn và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 đơn vị được cấp phép nạo vét với số lượng là 26 hồ chứa nước thủy lợi, tổng khối lượng nạo vét, thu hồi đã được cấp phép, phê duyệt thực hiện là 14.569.329 m³. Đến hết năm 2023, có 1.638.134/14.569.329 m³ được nạo vét, việc tận dụng sản phẩm nạo vét đã giải quyết một phần đất đắp đang khan hiếm trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc nạo vét hồ Khe Rò 1, 2, 3 và 4, xã Hải Lâm được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 2853/GP-UBND ngày 04/10/2021 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Môi trường GFC thực hiện với thời hạn là 03 năm kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực. Nội dung cấp phép nạo vét lòng hồ Khe Rò 1, 2, 3 và 4 được chính quyền xã Hải Lâm cùng như UBND huyện Hải Lăng đề xuất kiến nghị và công trình này do địa phương quản lý. Việc quản lý Giấy phép được cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện Hải Lăng theo quy định tại Điều 3 của Giấy phép số 2853/GP-UBND ngày 04/10/2021 “Giao UBND huyện Hải Lăng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động theo Giấy phép, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất và an toàn công trình. Giám sát việc thực hiện hoàn thành các nội dung do Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Môi trường GFC đã cam kết trước khi thực hiện. Xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền để có ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời”.

Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý nhà nước về Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên cử các đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát quá trình nạo vét các lòng hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình thực hiện và có phương án chỉ đạo, tham mưu kịp thời. Đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch năm tiếp theo và khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Ngoài ra, Sở cử cán bộ chuyên môn tham gia đoàn kiểm tra do Sở Xây dựng chủ trì vào tháng 4 năm 2023, chấn chỉnh việc vi phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Môi trường GFC liên quan đến việc nạo vét công trình hồ chứa Khe Rò 3; trong năm 2024 tiếp tục bố trí các đoàn kiểm tra quá trình thực hiện (02 đoàn).

Do đó, đối với ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND huyện Hải Lăng phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh việc nạo vét hồ Khe Rò 1, 2, 3 và 4 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Môi trường GFC. Những nội dung vượt thẩm quyền đề nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét báo cáo UBND tỉnh xử lý.

5. Cử tri Thị xã Quảng Trị kiến nghị (Nêu tại khoản 2 mục II): Công trình thi công bờ đê kênh thủy lợi Nam Thạch Hãn đoạn qua phường 1, thi công đã 3 năm chưa hoàn thành, đất cát, vật liệu không dọn dẹp gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến dân sinh và công trình giao thông.

Trả lời: Công trình sửa chữa kênh chính Nam Thạch Hãn đoạn đi qua khu phố 3, phường 1 do Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi chủ đầu tư, nguồn vốn khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 (tại Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 09/4/2021), yêu cầu tiến độ thi công, giải ngân hoàn thành

ngay trong năm 2021. Thời gian triển khai thi công bắt đầu từ ngày 28/8/2021, trong thời gian thi công công trình do mưa lũ kéo dài, đường thi công bị lầy lội, phương tiện cơ giới không hoạt động thi công được, đồng thời do là đoạn kênh đào trong điều kiện trời mưa liên tục, mực nước ngầm dâng cao nên việc đắp đê quai dẫn dòng gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã tác động đến tiến độ thi công công trình. Kết thúc năm 2021 công trình chỉ thi công được một số hạng mục, chưa hoàn thành, đồng thời trung ương đã thu hồi nguồn vốn chưa thực hiện theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đang làm việc với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xin bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công hoàn thành công trình.

Trước mắt, Chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thu dọn mặt bằng tại hiện trường thi công đảm bảo không gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến dân sinh và công trình giao thông.

6. Cử tri xã Trung Hải (huyện Gio Linh) kiến nghị (Nêu tại khoản 1, mục V): Tiếp tục kiến nghị về vấn đề nước sạch trong sinh hoạt cho bà con nhân dân các thôn trên địa bàn xã Trung Hải, nguồn nước bà con nhân dân đang sử dụng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, có nguy cơ gây bệnh. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư dự án nước sạch để phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời: Theo tổng hợp số liệu điều tra Bộ chỉ số 2023, hiện nay xã Trung Hải có tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; sử dụng nước sạch đạt QCVN đạt 97,42% (trong đó tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 74,65%); với các chỉ số nói trên thì xã Trung Hải là 1 trong những xã có tỷ lệ về cấp nước nông thôn khá cao so với các xã còn lại trên địa bàn nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Trên địa bàn xã có 01 công trình cấp nước tập trung được đầu tư từ những năm 2009; cấp nước sạch cho 02 thôn Xuân Hà và Hải Chữ. Hiện công trình vẫn đang hoạt động.

Hiện nay, UBND tỉnh đã đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng đề xuất dự án “Nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2024-2029 vốn vay Ngân hàng Thế giới. Tổng vốn đầu tư là 694,319 tỷ đồng. Hiện nay đề xuất dự án đang được bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (lần 3). Trong phạm vi điều chỉnh, bổ sung dự án lần 3 cấp nước sạch cho khu vực Đông, Bắc Gio Linh và Nam Vĩnh Linh; trong đó có xã Trung Hải.

Trước mắt, để có hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân huyện Gio Linh nói chung và xã Trung Hải nói riêng sử dụng; đề nghị UBND huyện Gio Linh làm việc với các cơ quan tham mưu xem xét bố trí vốn từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sạch trên địa bàn huyện. Ngoài ra, UBND huyện Gio Linh, xã Trung Hải cũng cần tranh thủ nguồn vốn các Chương trình, dự án khác, các tổ chức Phi chính phủ và huy động nguồn vốn trong dân để đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sạch cho người dân.

7. Cử tri xã Trung Hải và xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh) kiến nghị (Nêu tại khoản 3, mục V): Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng đê bao và nạo vét sông

Cánh Hòm để có nguồn nước bơm tưới cho sản xuất vụ Hè Thu hàng năm cho 2 xã và vùng phụ cận.

Trả lời: Sông Cánh Hòm có tổng chiều dài 19,2km (tính từ cống Ngăn mặn Mai Xá đến cống ngăn mặn Xuân Hòa), có nhiệm vụ tiêu úng trong thời kỳ lũ sớm, lũ tiểu mãn và lũ đầu vụ Đông Xuân cho 4.180 ha thuộc các xã (Trung Hải: 1.130 ha, Gio Mỹ: 1.024ha, Gio Mai: 1.188 ha, Phong Bình: 551 ha và Thị Trấn Gio Linh: 316 ha); tích nước hồi quy từ các hệ thống thủy lợi Kinh Môn, Hà Thượng, Trúc Kinh khoảng hơn 6 triệu m³ để tạo nguồn bơm tưới cho hơn 1.318 ha vùng Đông sông Cánh Hòm.

Giai đoạn từ năm 2014-2016 UBND tỉnh đã bố trí nguồn vốn, giao Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi chủ đầu tư đầu tư triển khai dự án nạo vét từ cống ngăn mặn Mai Xá (Gio Mai) ra đến cầu Bến Lấp (Gio Mỹ) với tổng chiều dài L = 9,512m, đoạn còn lại hơn 10km do chưa có nguồn kinh phí nên chưa triển khai nạo vét. Hiện nay, để đảm bảo nguồn nước trên sông Cánh Hòm phục vụ sản xuất cho vùng Đông huyện Gio Linh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án cụm công trình hồ Khe Mước và đập Bến Than trên sông Bến Hải để cấp nước phục vụ tưới và bổ sung nước cho sông Cánh Hòm tại Quyết định số 3641/QĐ-BNN-KH ngày 27/8/2021, thực hiện năm 2023-2026, hiện nay đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Đồng thời, thời gian đến, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành cùng địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, làm cơ sở bố trí nguồn kinh phí để nạo vét đoạn còn lại của sông Cánh Hòm nhằm đảm bảo nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất, nhất là các năm hạn nặng. Về lâu dài, sẽ đưa vào danh mục các dự án kêu gọi hỗ trợ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, ODA đối với sông Cánh Hòm, trong đó có nội dung nạo vét, cải tạo, chỉnh trị sông và xây dựng hệ thống đê bao kết hợp giao thông dọc 02 bờ sông.

8. Cử tri xã A Ngo (huyện Đakrông) kiến nghị (Nêu tại khoản 1, mục VIII): Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư kè chống sạt lở bờ sông tại thôn A Ngo, xã A Ngo (gần đường liên xã Tà Rụt - A Vao, tiếp giáp với tràn Tà Rụt) với 32 hộ, 143 nhân khẩu, hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là sau các trận mưa lũ vừa qua nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của bà con Nhân dân.

Trả lời: Đối với địa bàn huyện Đakrông, trong năm 2020-2021 UBND tỉnh đã bố trí 9,5 tỷ đồng đầu tư xử lý sạt lở tại thôn A Ròng dưới, xã A Ngo với chiều dài 600m. Trong năm 2022 UBND tỉnh tiếp tục bố trí 17,7 tỷ đồng khắc phục sạt lở tại thôn A Ròng dưới, xã A Ngo (giai đoạn 2) với chiều dài 902m; hiện nay các công trình đã đưa vào sử dụng, bảo vệ dân sinh, hạ tầng trong khu vực. Năm 2024 UBND tỉnh đã phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở (đợt 2) tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 để thực hiện công trình Kè chống sạt lở bờ sông Đakrông đoạn qua địa bàn huyện Đakrông có chiều dài 500m, với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng. Hiện nay, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đã được HĐND, UBND tỉnh phân bổ hết, không còn nguồn để bổ sung theo kiến nghị của các đơn vị. Trường hợp công trình có tính cấp bách thì đề nghị UBND huyện Đakrông rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện để điều

chính bổ sung cho dự án có nhu cầu cấp thiết. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sạt lở; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn để chủ động xử lý các tính huống khẩn cấp. Đồng thời, rà soát, tổng hợp các công trình khắc phục, phòng chống hậu quả mưa lũ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề đề xuất Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn khắc phục hậu quả mưa lũ hàng năm khi vượt quá khả năng cân đối.

II. Lĩnh vực giao thông vận tải, đầu tư xây dựng

1. Nhóm nội dung cử tri kiến nghị:

- **Kiến nghị của cử tri thành phố Đông Hà:** Hiện nay, cầu Dây Văng đã đưa vào sử dụng, tuy nhiên hệ thống đèn đường, đèn tín hiệu giao thông chưa đưa vào hoạt động, trong thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn. Vì vậy, kính đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông.

- Kiến nghị của cử tri xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh):

+ Cử tri rất mong chờ tuyến đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất. Song, đến nay chỉ thấy kiểm đếm, chưa thấy đèn bù, khởi công nên người dân bị động trong việc đầu tư trên đất diện đã kiểm đếm. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo đèn bù, khởi công dự án.

+ Đường vào khu sinh thái Rú Lịnh đã xuống cấp, cỏ hoang mọc lấn chiếm hết lòng đường, đi lại hết sức khó khăn, song không thấy cơ quan nào duy tu, bảo dưỡng, phát quang. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường này.

- **Kiến nghị của cử tri xã A Vao (huyện Đakrông):** UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành đánh giá, rà soát và có biện pháp khắc phục sớm 6 điểm hàm ếch rất nguy hiểm đối với người dân và phương tiện rất dễ gây tai nạn trên tuyến đường Quốc phòng từ Trung tâm xã A Vao đến Đồn Biên phòng A Vao.

Trả lời: Đối với các kiến nghị này, Văn phòng UBND tỉnh đã có **Văn bản số 2595/VP-KT** ngày 24/10/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì giải quyết và trả lời.

2. Nhóm kiến nghị của cử tri thành phố Đông Hà: Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4 phường Đông Lễ đã được UBND thành phố Đông Hà khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư từ tháng 5/2022. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa bố trí vốn cho dự án nói trên, đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án.

Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 2968/UBND-TH ngày 28/6/2024, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1752/SKHĐT-KTN ngày 06/7/2024 gửi UBND thành phố Đông Hà thẩm định nguồn vốn thực hiện dự án Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà với số vốn hỗ trợ là 15.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và đề nghị UBND thành phố Đông Hà bố trí đủ phần vốn còn lại theo tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách do cấp thành phố quản lý hoặc phân kỳ đầu tư dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn để đầu tư hoàn thành dự án. HĐND thành phố Đông Hà ban hành Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 24/7/2024 phê duyệt

chủ trương đầu tư Dự án: Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, với tổng mức đầu tư là 16.000 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 15.000 triệu đồng, ngân sách thành phố 1.000 triệu đồng.

Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 của dự án đã được HĐND tỉnh dự kiến trong Mục “HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện” tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/5/2021. Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao danh mục và mức vốn chi tiết kế hoạch 2021-2025, đồng thời bố trí vốn kế hoạch năm 2025 cho dự án để đầu tư hoàn thành theo tiến độ đã được HĐND thành phố Đông Hà phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Nhóm kiến nghị của cử tri thành phố Đông Hà: Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng Công viên phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà (đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) đảm bảo đồng bộ hệ thống công viên, cây xanh và mỹ nhân đô thị, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố theo kiến nghị của cử tri.

Trả lời: Dự án Công viên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 30/8/2021. Theo đó: tổng mức đầu tư: 18 tỷ, thời gian thực hiện: năm 2024 - 2025; nguồn vốn: nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh.

Do nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh gặp khó khăn, không bố trí được để thực hiện hoàn thành dự án trong giai đoạn 2024 - 2025 nên đến nay dự án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai thực hiện. Dự án Công viên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công 2026 - 2030, dự kiến sẽ đầu tư vào năm 2026.

4. Nhóm kiến nghị của cử tri huyện Cam Lộ: Sau khi sáp nhập còn 80 thôn, khu phố, giảm 25 thôn. Những thôn mới sáp nhập dân số đông, địa bàn rộng, điều kiện tổ chức sinh hoạt, hội họp khó khăn, trong khi đó các trung tâm học tập cộng đồng ở các thôn chưa được đầu tư xây dựng, không đáp ứng cho bà con nhân dân tham gia sinh hoạt hội họp. Đến nay trên địa bàn huyện còn 12 thôn sáp nhập chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở những thôn sáp nhập nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân.

Trả lời: Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đang triển khai thực hiện đến cuối kỳ. Mặt khác, theo dự kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì số vốn bố trí nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí dự kiến thiếu hụt khoảng 173 tỷ đồng, nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý dự kiến hụt thu khoảng 902 tỷ đồng. Do đó, việc cân đối nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để bổ sung, hỗ trợ cho dự án mới ngoài danh mục dự án trung hạn 2021-2025 là rất khó khăn. Với các nguồn lực khác, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao (là chủ đầu tư Dự án 6 về văn hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chủ trương trình Xây dựng Nông thôn mới) giải trình theo lĩnh vực được phân công.

Đối với các nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được tổng hợp tại **Phụ lục đính kèm**. Riêng các ý kiến,

kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND tỉnh đã giao các địa phương trực tiếp trả lời và có văn bản báo cáo HĐND tỉnh.

Nhìn chung các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các cơ quan chức năng tổ chức giải quyết có trách nhiệm, nghiên cứu và xử lý kịp thời các các vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được dư luận xã hội quan tâm, các phương án giải quyết đều nhằm bảo đảm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, của quý vị đại biểu, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV Khối NCTH;
- Lưu: VT, TH_H.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng